

แผนระดับที่ ๓ : การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภายใต้แผนย่อยที่ ๒ : แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
โดยคณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนระดับที่ ๑ (๕)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ หน่วยรับผิดชอบ : กอ.รมน. ศรชล. และ กท. ●					
แผนระดับที่ ๒ (๖)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาเสถียรภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●					
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชน์ต่าง ๆ ของชาติทางทะเล ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) ทำการเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) การสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน...	แผน : แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล หน่วยรับผิดชอบ : ศรชล. ● สมช. ●					
	ตัวชี้วัด : ๑) ระดับความสำเร็จในการป้องกัน แก้ไข และยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล ๒) ระดับความคืบหน้าในการจัดทำ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) หรือตามแผนความมั่นคงทางทะเล					
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี๒๒	โครงการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี๒๓	”	”	”	”	”
	ปี๒๔	”	”	”	”	”
	ปี๒๕	”	”	”	”	”

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com